



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2563

เรื่อง

1. ชวนอุดหนุนมะม่วงส่งออกช่วยเกษตรกร
2. ก.เกษตรฯ ยันผลผลิตไม้ชาดแคลน
3. ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตร...
4. เผยตัวเลขเอกภาพไม้ผลตะวันออก ปี 63 ผลผลิตรวมกว่า 9.95 แสนตัน...
5. ก.เกษตรฯ ยันผลผลิตไม้ชาดแคลน 6 ฤดูมทุกหน่วยปลูกผู้บริโภคเชื่อมั่น
6. คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย
7. 'มัญญา' กำชับอ.ส.ค. ตั้งจุดคัดกรองสำนักงานสุโขทัย
8. 'ไข่ไก่' สินค้าอ่อนไหวในทุกเทศกาล
9. ผุดโครงการ 'ซื้อมะม่วงฝากหมอ' ชวนปชช. ช่วยชาวสวนฝ่าวิกฤติโควิด-19
10. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
11. วางเป้าพัฒนาภาคการเกษตร
12. ครบรอบ 128 ปี

สื่อ

- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
มติชน  
thailandplus.tv  
naewna.com  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
สยามรัฐ  
มติชน (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : ชวนอุดหนุนมะม่วงส่งออกช่วยเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25744 หน้า : 19(บนขวา)

## ชวนอุดหนุนมะม่วงส่งออกช่วยเกษตรกร

นายอลกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ มะม่วง ที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพหยุดรับซื้อเพราะส่งออกไม่ได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งปกติจะส่งมะม่วงโดยทางเรือ แต่เมื่อมีการระงับการเดินทางทางอากาศขงเที่ยวบิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า 2-3 แห่ง ช่วยเหลือเกษตรกร โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ยินดีลดค่าขนส่งข้ามจังหวัด และได้เสนอโครงการ "ซื้อมะม่วงฝากหม้อ" เพื่อเป็นการทำ CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่งออก ส่งให้โรงพยาบาลให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวัญกำลังใจ

นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกรให้เปิดขายสินค้าออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทาง



ต่าง ๆ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้ามะม่วง ภายใต้แนวคิดให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปเป็นของขวัญของฝาก เป็นต้น

ด้านนายทวิ มาศขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติรายสินค้าของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าสุด ปี 61 ที่มีที่ปลูกมะม่วงของไทยรวมทั้งสิ้น 1.97 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,583 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 5.42 บาท/กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 29.75 บาท/กิโลกรัม ในฤดูกาลผลิตมะม่วง (เม.ย.-มิ.ย.) ปริมาณการส่งออก 117,472 ตัน

มูลค่าส่งออก 4,385 ล้านบาท และข้อมูลการส่งออกมะม่วงสดอบไอน้ำไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สำคัญ ปี 62 ส่งออก 12,136.70 ตัน มูลค่า 1,261.70 ล้านบาท โดยในช่วงฤดูกาลผลิตส่งออก 6,327 ตัน มูลค่า 613.58 ล้านบาท โดยมีโรงอบไอน้ำที่รองรับได้ 7 โรง สำหรับข้อมูลส่งออก ปี 63 (ม.ค.-ก.พ.) ส่งออก 1,901.82 ตัน มูลค่า 168.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 62 ร้อยละ 32

ขณะเดียวกัน นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แย้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มะม่วงปี 63 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมากโดย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : ชวนอุดหนุนมะม่วงส่งออกช่วยเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25744 หน้า : 19(บนขวา)



เฉพาะการปิดค้ำมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรไม่สามารถซื้อขายได้โดยปกติ ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็น

เกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูง ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงก็ใกล้เข้ามาแล้ว คาดจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ มีพื้นที่ผลิตมะม่วงที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา 12 จังหวัด ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 180,000 ตัน ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤติการณ์ดังกล่าว โดยราคามะม่วงหน้าสวนขณะนี้พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอยู่ที่ 17 บาท/กิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท/กิโลกรัม ฟ้าลั่น 5 บาท/กิโลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท/กิโลกรัม มหชนก 12 บาท/กิโลกรัม และอาร์ทูอีทู 25 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเกษตรกรไทย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรรายันผลผลิตไม้ขาดแคลน

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14223 หน้า : 8 (บน)

# ก.เกษตรรายันผลผลิตไม้ขาดแคลน

## ระดมทุกหน่วยปลูกผู้บริโภคมั่น

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขานุการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าทางชีวิตของประชาชนชาวไทย รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภคในประเทศ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง ทั้งนี้ สศก. ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายของแต่ละจังหวัดในการตรวจสอบปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยมั่นใจว่ามีอาหารสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้ากักตุนเกินความจำเป็น

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษา



ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากลมถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทูเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดน หลังจากสถานการณ์คลี่คลายและประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือน ของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือน ม.ก.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและระงับ

การขนส่งคนและสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15366 หน้า : 6 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตร...

## ก.เกษตรฯ บูรณาการทุกหน่วยงานสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ย้ำสินค้าเกษตรและอาหารไม่ขาดแคลน

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการชีวิตของประชาชนชาวไทย รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในการมีอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ



อุปโภคบริโภคในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรแบบรายจังหวัด โดยลงลึกถึงระดับตำบลในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง ทั้งนี้ สศก. ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสำรวจและจัดทำเป็นชุดข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายของแต่ละจังหวัดในการตรวจสอบปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้ถึงมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยมั่นใจว่ามีความเพียงพอสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอ และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้าอีกด้วย

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารยังมีเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน และยังสามารถรักษาระดับการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมองถึงสถานการณ์การส่งออก



สินค้าเกษตรสำคัญไทย เช่น ทุเรียน และมังคุด ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้ ยังคงสามารถส่งขายไปตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนที่กำลังทยอยเปิดด่านชายแดน หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือนของไทยไปตลาดโลก ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยตลาดสำคัญยังคงเป็นอาเซียน 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ตลาดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

**ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ**

**สศก.** กล่าวเสริมว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการปิดด่านพรมแดนทางบกและระงับการขนส่งคนและสินค้า ทั้งทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามเส้นทางบกและอากาศลดลง และเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือมากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและการตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

จากเว็บไซต์ naewna.com


ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรฯ ยันผลิตไม้ขาดแคลน ก ระบุตมทุกหน่วยปลูกผู้บริโภคร่วมกัน

วันนี้ ตรงไป ตรงมา **แนวหน้า**  
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

🏠 [คลังเต็ม](#) - [ข่าวเด่น](#) - [พระราชสำนัก](#) - [การเมือง](#) - [โลกธุรกิจ](#) - [สายกฎหมาย](#) - [กม.](#) - [ไม่ประสงค์](#) - [เกษตร](#) - [ต่างประเทศ](#) - [กีฬา](#) - [ผู้หญิง](#) - [บันเทิง](#) - [ยานยนต์](#) - [Like share](#)

หน้าข่าว / ไม่ประสงค์



**ก.เกษตรฯ ยันผลิตไม้ขาดแคลน ก ระบุตมทุกหน่วยปลูกผู้บริโภคร่วมกัน**  
วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

Tweet [คัดลอกข้อความ](#) [Google plus](#)

**แนวหน้าทีวี** จับตารัฐมนตรีเกษตรฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าของประเทศไทย รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในการมีอาหารและสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผลผลิตสินค้าเกษตรและรายจังหวัด โดยเฉพาะถึงระดับในสินค้าพืช และระดับอำเภอในสินค้าปศุสัตว์และประมง ทั้งนี้ สศก. ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการวางแผนด้านนโยบายของแต่ละจังหวัดในการควบคุมปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าให้มีมือประชาชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนคนไทยที่มีใจรักอาหารสำรับบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้น และลดความตื่นตระหนกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น

จากการติดตามสถานการณ์ของ สศก. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรและอาหารที่มีเพียงพอสำหรับคนไทยในประเทศอย่างแน่นอน และสามารถที่จะรับมือการส่งผลกระทบต่อไม่เพียงพอ โดยทาง สศก. จะสนับสนุนการนำเข้าสินค้าเกษตรสำคัญภายใน เช่น พืชขึ้น ผลไม้สด ซึ่งจะมีผลทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตในช่วงนี้ ยังคงสามารถขยายไปตลาดต่างประเทศได้และทยอยลดการนำเข้าจากต่างประเทศลง แต่จากสถานการณ์ที่คล้าย และปริมาณสินค้าจริงในทางด้านการระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูป ยังมีความต้องการอีกจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตร 2 เดือน ของไทยไปตลาดโลกในช่วงเดือน เม.ย.-ก.พ. 2563 รวมมูลค่า 179,011 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ข้าว น้ำตาล อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้สด ผลไม้แช่เยือกเย็น 46,638 ล้านบาท รองลงมา คือ ผลสดจีน 29,055 ล้านบาท ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้เผยว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลก ส่งผลให้หลายประเทศจำเป็นต้องมีการปิดกั้นพรมแดนทางบกและระงับการขนส่งสินค้าทางบกและทางอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและรายได้ทางเศรษฐกิจตามพื้นที่ทางบกและทางอากาศ และเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานสินค้าขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกับองค์กรด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างสมดุลจากความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

Tweet [คัดลอกข้อความ](#) [Google plus](#)

เนื่องในการแสดงความดีใจ

**Breaking News**

- 10:05 น. 'กมล' หนุนยกเลิกใบตรวจการตรวจ 20% ผู้รับโควิด-19
- 09:45 น. รมช.พาณิชย์ตรวจรับประจําวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
- 09:38 น. เชื่อมสายจากนายกฯ เยือน 'นิวยอร์ก' ดันคนไทยค้าส่งไม่ไร้งาน
- 09:34 น. ยอดเสียชีวิตทั่วโลก
- เปิดบ้าน 'คิดเชิดเชิด' 26 ธันวาคม
- 09:23 น. พญิกานต์นิชิวิต ทรบวรกุล เปิดสื่อกลางภาคการ ชาวบ้านรับ

[ดูทั้งหมด](#)



mail : ks1letter@gmail.com

## โควิดในมุมมองของผู้สูงวัย

เรียน บ.ก.ข่าวสด

การควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะมีความขัดแย้งในการใช้นโยบาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ เรื่อง หน้ากากอนามัย กระทรวงหนึ่งแจ้งว่ามีการส่งออกทำให้ขาดแคลน แต่อีกกระทรวงแจ้งว่าไม่มีการส่งออก

ชุดตรวจไวรัสเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แต่ละกระทรวงให้ความเห็นขัดแย้งกัน แพทย์บอกว่าชุดตรวจขาดแคลน แต่รัฐบาลบอกว่าไม่ขาดแคลน ผมไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยก แต่ผมจะสื่อสารว่าผมเองอายุจะ 70 ปีแล้ว และก็หวังว่าประเทศไทยจะไม่ใช้มาตรฐานแบบต่างประเทศแถวยุโรป ที่ให้เขาวัยใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนผู้สูงวัยหรือคนชรา

ทั้งๆ ที่เขาวัยสร้างปัญหาทำให้การแพร่ระบาดรุนแรง ถ้าหมอต้องเลือกรักษาเขาวัยเพราะมี โอกาสหายมากกว่าผู้สูงวัย ก็หมายถึงระบบสาธารณสุขไร้ธรรมาภิบาล นั่นก็หมายถึงโรคโควิด-19 คือคู่สงครามหรือศัตรูของมนุษย์

วันนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นแมนเมตหรือผลงานของธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม "เราต้องรอดไปด้วยกัน" จะต้องมี ความเท่าเทียมทั้งผู้สูงวัยและเขาวัย

แมวขาว

ตอบ แมวขาว

ปัญหาใหญ่ของคนไทยในวิกฤตไวรัส ก็คือ ประสิทธิภาพของรัฐ แต่การออกข่าวก็สับสน ขัดแย้งไปมาดังที่คุณกล่าวมาจริงๆ ดังนั้น จึงทำให้ไร้ความน่าเชื่อถือ ก็ยังเข้าใจเหตุที่คุณหวังว่าการรักษาผู้ป่วยโควิดอาจไม่มีธรรมาภิบาล แต่จากข่าวสารในบ้านเรา ยังไม่มีเหตุการณ์ถึงขนาดเลือกวัยในการรักษาเกิดขึ้นแต่อย่างใด

## แมลงวันเดือนร้อนรำคาญ

ถึง บ.ก.ข่าวสด

ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 เทศบาลกรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาดูแลปัญหาแมลงวันซึ่งเยอะมาก เกาะอยู่ตามพื้นผนังพื้นกระดาน พื้นดินที่เปียกชื้นและในครัว ที่ผ่านมามีโครงการมาสนใจทำให้ต้องทนอยู่กับแมลงวันเหล่านี้ให้ได้ถึงแม้จะสร้างความรำคาญให้ก็ตาม ทุกปีช่วงเดือนนี้แมลงวันเยอะ แมลงวันส่วนใหญ่จะมาจากฟาร์ม ชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง หาซื้อกากคักแมลงวันกันเองเพื่อคักแมลงวันนับพันๆ ตัวเกาะอยู่ตามบ้าน ไม่ถื่นมีใครออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

ฝักมุ้ง

ตอบ คุณฝักมุ้ง

คงไม่ได้มีแค่โควิด ปัญหาแมลงวันก็เป็นความทุกข์ของชาวเทศบาลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ดังที่คุณร้องเรียนมา หวังว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบคงไม่นิ่งเฉย

## แล้งหนักที่พะเยา

ถึง น.ส.พ.ข่าวสด

เนื่องจากสถานการณ์แล้งในปีนี้นักกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำในลำน้ำแม่ต้า บริเวณหมู่ 18 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา บริเวณต้นน้ำแม่ต้าแห้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น น้ำบริเวณหน้าฝายกักน้ำของบ้านแม่ต๋าน้อยแห้งขอด

ไม่มีน้ำเข้าระบบประปาภูเขา เป็นเหตุให้ประชาชนใน 50 ครัวเรือน ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค ทางหมู่บ้านประสานงานร้องขอจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อนำน้ำมาแจก

ได้รับการคำตอบว่าไม่มีแหล่งน้ำให้สามารถสูบน้ำ ประกอบกับรถน้ำที่ใช้ดับเพลิง ดับไฟป่าอย่างหนักในปีนี้อายุ อยู่ระหว่างซ่อม ทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายน้ำผู้ประสบภัยได้

วิทย์

ตอบคุณวิทย์

ปัญหาใหญ่ของประเทศเราในระยะนี้ มีทั้งเชื้อโควิด ภัยแล้ง ฝุ่นพิษ ภัยพิบัติแล้งที่คุณนำเสนอมา คงได้รับความสนใจจากทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรฯ โปรดตรวจสอบพื้นที่ที่ร้องเรียนมานี้ด้วย



## 'มัญญา' กำชับ อ.ส.ค. ตั้งจุดคัดกรองสำนักงานสู้'โควิด'

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ กรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน  
กรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เข้าโรงงาน  
จากสถานการณ์การระบาดของโรค อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, เจลแอล  
19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนั้น กอฮอส์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย  
เพื่อสร้างความปลอดภัยและความ ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้าง  
มั่นใจกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ความปลอดภัยและความมั่นใจให้  
เกษตรและสหกรณ์ จึงมีการมอบ กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทาง  
นโยบายให้องค์การส่งเสริมกิจการ อ.ส.ค. ก็ได้มีมาตรการป้องกันการ  
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดย แพ้ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
มี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้ โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อมิให้  
อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติ  
อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เข้มงวดกับ งานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร, ผู้  
สำนักงาน อ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลาง บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานของ  
และภูมิภาคโดยมีการจัดตั้งจุดคัด องค์กร อ.ส.ค.

# 'ไข่ไก่' สินค้าอ่อนไหวในทุกเทศกาล

“ไ ม่รู้ไขมันเป็นอะไร เวลาไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นก็ไม่มีใครสนใจ พอมาวันนี้มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ไข่ก็มีความสำคัญขึ้นมาทันที ประชาชนตื่นตระหนกไปซื้อตุนกันจนขาด” เสียงร่ำฟังของเกษตรกร คนเลี้ยงไก่ไข่ภายหลังความต้องการไข่ไก่สูงขึ้นผิดปกติ จากวิกฤตโควิด-19 จนทำให้กลไกตลาดทำงาน เมื่อความต้องการมีมากกว่าจำนวนผลผลิตจึงเกิดปัญหา ไข่ขาดแคลน และส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ทำให้หลายฝ่ายออกมาแก้ไข่ปัญหาจริงจัง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ภาคเอกชน และเกษตรกรเอง จนทำให้วันนี้สถานการณ์ไข่ไก่คลี่คลายขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ไข่ไก่” เป็นสินค้าอ่อนไหวที่สุดชนิดหนึ่ง ออกสู่ตลาดทุกวัน วันละ 41 ล้านฟอง คนไทยบริโภคกัน วันละ 39 ล้านฟอง เหลือส่วนเกินทุกวัน วันละ 2 ล้านฟอง คำว่าอ่อนไหวคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จากปัจจัยกระทบมากมาย ทั้งสภาพอากาศ เทศกาลต่างๆ กินเจ ปิดเทอม เปิดเทอม ฯลฯ หรือแม้กระทั่งความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์การเมือง ปัจจัยมากมายเหล่านี้ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ไม่มีเสถียรภาพ และไข่ไก่ก็ยิ่งเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไปที่เมื่อใดไข่มีราคาดี เกษตรกรก็พากันเฮโลลงไข่เลี้ยงมากเกินไปจนไข่ล้นตลาด นำไปสู่ราคาไข่ตกต่ำอีกครั้ง วนเวียนเป็นวัฏจักร เช่นนี้ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากราคาไข่ไก่อยู่เสมอจนถึงขั้นเลิกอาชีพไปก็มาก

นี่จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ที่มีบทบาทแก้ปัญหาไข่ไก่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

การส่งออกไข่ไก่หรือปลดแม่ไก่ยืนกรง เป็นมาตรการที่มักจะถูกนำมาใช้ช่วยเกษตรกรเมื่อเกิดสถานการณ์ไข่ไก่ล้นตลาด ปกติแล้วกรมปศุสัตว์จะขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิตไข่ทั้งที่เป็นบริษัทและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งคำว่าขอความร่วมมือไม่ใช่บังคับ ก็อาจ

จะมีทั้งคนที่ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเกษตรกร กับคนที่ไม่ร่วมด้วยช่วยกัน แต่นับว่ายังดีที่คนส่วนใหญ่ร่วมมือเพื่อช่วยให้ห่วงโซ่การผลิตไข่ของไทยอยู่รอด

ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารประเทศต่างๆ ก็มักจะปกป้องเกษตรกรของตนเอง อย่างสหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้ต่างชาติส่งสินค้าไก่เนื้อ ไข่ขายแข่งก็เพื่อปกป้องเกษตรกรของเขา ญี่ปุ่นปกป้องชาวนาของตนไม่ให้ไทยส่งข้าวราคาถูกกว่าที่เขาขายเข้าไม่ได้ ฉะนั้นฉันนั้น เอ๊กบอร์คก็ตั้งปกป้องเกษตรกรให้แต่ละพื้นที่ที่มีที่ทำมาหากินของตนเองและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ไม่เดือดร้อน... เมื่อไข่ทั้งประเทศล้นประเทศ ยังต้องขอความร่วมมือให้ส่งออกไข่เพื่อลดปริมาณในประเทศ และถ้าไข่ในพื้นที่ภาคใดภาคหนึ่งล้นตลาดและแม่ไก่ก็ออกไข่มาทุกวัน หากไม่มีกฎหมายรองรับ ผู้ค้าไข่ก็จะหาทางระบายโดยส่งไปดัมพรราคาต่ำกว่าอื่น แบบนี้คงปั่นป่วนกันทั้งประเทศ ก็ยังดีเช่นกันที่มีกฎหมายห้ามขายไข่ข้ามเขตออกมารองรับ จัดเป็นอีกมาตรการที่ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

ชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้นทุนไข่ไก่ย้อนหลัง 10 ปี อยู่ที่เฉลี่ยฟองละ 2.22-2.99 บาท มาโดยตลอด ไม่เคยมีปีใดเลยที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่จะต่ำลงไปถึง 1.90 บาท ขณะที่ราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มก็อยู่แค่เพียงฟองละประมาณ 1-3 บาท มาตลอด 50 ปี (ขณะที่ค่ารถเมล์จาก 1.50 บาท ขึ้นเป็น 10 บาทแล้ว) เกษตรกรผู้ผลิตไข่จึงเป็นอีกอาชีพที่น่าเห็นใจ ไม่เหมือนเลี้ยงไข่หรือพ่อค้าคนกลางที่ซื้อไข่มาเท่าไร สามารถบวกกำไรก่อนขายได้เสมอ

ไข่ไก่ขายความอ่อนไหวอีกครั้งเมื่อวิกฤตโควิด-19 มาเยือน และก็ด้วยการบริหารจัดการที่ยอดเยียมของกระทรวงเกษตรฯ-กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นคณะกรรมการเอ๊กบอร์ค ตลอดจนเกษตรกรและผู้ผลิตไข่ทุกราย ทำให้สามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างคลี่คลายลงได้ในเร็ววัน

สินค้าอ่อนไหวขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่อยอดฝีมือของบริหารจัดการให้ดีไม่ได้

## ดำเกิง คำแหง

# 'ไข่ไก่' สินค้าอ่อนไหวในทุกเทศกาล

“ไ ม่รู้ไขมันเป็นอะไร เวลาไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นก็ไม่มีใครสนใจ พอมาวันนี้มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ไข่ก็มีความสำคัญขึ้นมาทันที ประชาชนตื่นตระหนกไปซื้อตุนกันจนขาด” เสียงร่ำฟุ้งของเกษตรกร คนเลี้ยงไก่ไข่ภายหลังความต้องการไข่ไก่สูงขึ้นผิดปกติ จากวิกฤตโควิด-19 จนทำให้กลไกตลาดทำงาน เมื่อความต้องการมีมากกว่าจำนวนผลผลิตจึงเกิดปัญหา ไข่ขาดแคลน และส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ทำให้หลายฝ่ายออกมาแก้ไข่ปัญหาจริงจัง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ภาคเอกชน และเกษตรกรเอง จนทำให้วันนี้สถานการณ์ไข่ไก่คลี่คลายขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ไข่ไก่” เป็นสินค้าอ่อนไหวที่สุดชนิดหนึ่ง ออกสู่ตลาดทุกวัน วันละ 41 ล้านฟอง คนไทยบริโภคกัน วันละ 39 ล้านฟอง เหลือส่วนเกินทุกวัน วันละ 2 ล้านฟอง คำว่าอ่อนไหวคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จากปัจจัยกระทบมากมาย ทั้งสภาพอากาศ เทศกาลต่างๆ กินเจ ปิดเทอม เปิดเทอม ฯลฯ หรือแม้กระทั่งความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์การเมือง ปัจจัยมากมายเหล่านี้ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ไม่มีเสถียรภาพ และไข่ไก่ก็ยิ่งเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไปที่เมื่อใดไข่มีราคาดี เกษตรกรก็พากันเฮโลลงไข่เลี้ยงมากเกินไปจนไข่ล้นตลาด นำไปสู่ราคาไข่ตกต่ำอีกครั้ง วนเวียนเป็นวัฏจักร เช่นนี้ ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากราคาไข่ไก่อยู่เสมอจนถึงขั้นเลิกอาชีพไปก็มาก

นี่จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ที่มีบทบาทแก้ปัญหาไข่ไก่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการบริโภคในประเทศ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทยจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายไข่ไก่ได้ในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

การส่งออกไข่ไก่หรือปลดแม่ไก่ยืนกรง เป็นมาตรการที่มักจะถูกนำมาใช้ช่วยเกษตรกรเมื่อเกิดสถานการณ์ไข่ไก่ล้นตลาด ปกติแล้วกรมปศุสัตว์จะขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิตไข่ทั้งที่เป็นบริษัทและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งคำว่าขอความร่วมมือไม่ใช่บังคับ ก็อาจ

จะมีทั้งคนที่ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเกษตรกร กับคนที่ไม่ร่วมด้วยช่วยกัน แต่นับว่ายังดีที่คนส่วนใหญ่ร่วมมือเพื่อช่วยให้ห่วงโซ่การผลิตไข่ของไทยอยู่รอด

ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารประเทศต่างๆ ก็มักจะปกป้องเกษตรกรของตนเอง อย่างสหรัฐอเมริกาไม่ยอมให้ต่างชาติส่งสินค้าไก่เนื้อ ไข่ขายแข่งก็เพื่อปกป้องเกษตรกรของเขา ญี่ปุ่นปกป้องชาวนาของตนไม่ให้ไทยส่งข้าวราคาถูกกว่าที่เขาขายเข้าไม่ได้ ฉะนั้นใครที่นั่น เอ๊กบอร์คก็ตั้งปกป้องเกษตรกรให้แต่ละพื้นที่ที่มีที่ทำมาหากินของตนเองและประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ไม่เดือดร้อน... เมื่อไข่ทั้งประเทศล้นประเทศ ยังต้องขอความร่วมมือให้ส่งออกไข่เพื่อลดปริมาณในประเทศ และถ้าไข่ในพื้นที่ภาคใดภาคหนึ่งล้นตลาดและแม่ไก่ก็ออกไข่มาทุกวัน หากไม่มีกฎหมายรองรับ ผู้ค้าไข่ก็จะหาทางระบายโดยส่งไปดัมพรราคาต่ำกว่าอื่น แบบนี้คงปั่นป่วนกันทั้งประเทศ ก็ยังดีเช่นกันที่มีกฎหมายห้ามขายไข่ข้ามเขตออกมารองรับ จัดเป็นอีกมาตรการที่ช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

ชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้นทุนไข่ไก่ย้อนหลัง 10 ปี อยู่ที่เฉลี่ยฟองละ 2.22-2.99 บาท มาโดยตลอด ไม่เคยมีปีใดเลยที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่จะต่ำลงไปถึง 1.90 บาท ขณะที่ราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มก็อยู่แค่เพียงฟองละประมาณ 1-3 บาท มาตลอด 50 ปี (ขณะที่ค่ารถเมล์จาก 1.50 บาท ขึ้นเป็น 10 บาทแล้ว) เกษตรกรผู้ผลิตไข่จึงเป็นอีกอาชีพที่น่าเห็นใจ ไม่เหมือนเลี้ยงไข่หรือพ่อค้าคนกลางที่ซื้อไข่มาเท่าไร สามารถบวกกำไรก่อนขายได้เสมอ

ไข่ไก่ขายความอ่อนไหวอีกครั้งเมื่อวิกฤตโควิด-19 มาเยือน และก็ด้วยการบริหารจัดการที่ยอดเยียมของกระทรวงเกษตรฯ-กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นคณะกรรมการเอ๊กบอร์ค ตลอดจนเกษตรกรและผู้ผลิตไข่ทุกราย ทำให้สามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างคลี่คลายลงได้ในเร็ววัน

สินค้าอ่อนไหวขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่อยอดฝีมือของบริหารจัดการให้ดีไม่ได้

## ดำเกิง คำแหง



สัปดาห์นี้ก็ยังคงว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกหย่อมหญ้า ไม่เลือกคนจนคนรวย โดยในภาคเกษตร ก็ได้รับผลกระทบกันหลายภาคส่วน รวมถึงสถาบันเกษตรกรอย่างเช่น สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ก็มีหลายแห่งที่ธุรกิจได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากสมาชิกขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง จนทำให้สมาชิกบางส่วนไม่สามารถส่งค่าหุ้นหรือชำระหนี้คืนให้กับสหกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ทำให้เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ลงนามประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือสหกรณ์ผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับสมาชิก เช่น ขยายเวลาการชำระหนี้ การพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส่วนการชำระค่าหุ้นของสมาชิก ขอให้ปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรืองดหักส่งค่าหุ้นตามส่วนของเงินกู้ จนกว่า

จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เช่นเดียวกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ก็ได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเพิกถอนหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547 เพื่อให้สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์มีการประมาณการค่าเพิกถอนหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์

นอกจากนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มอบนโยบายให้ทั้ง 2 กรม ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ทั่วประเทศทั้ง 6,579 แห่ง สมาชิกกว่า 11 ล้านคน โดยมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1.สหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ในการผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้สหกรณ์ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดชำระต้นเงิน 3 ปีแรก ขอสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR-1 ต่อปี รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก โดยมอบหมายให้กรม

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดลอม

วันที่: จันทร์ 6 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14223

Col.Inch: 56.82 Ad Value: 51,138

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 153,414

คลิป: ชาว-ดำ

ตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือด้านการบัญชีให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อไม่ให้บัญชีติดลบและสามารถดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไปได้ หากสหกรณ์ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่สหกรณ์กู้ยืมเงิน 2.สหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสัญญาที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563-30 กันยายน 2563 ขยายให้ชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งสหกรณ์จะต้องผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกผู้กู้เช่นเดียวกัน 3.กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะได้รับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระออกไปอีก 1 ปี สำหรับสัญญาที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และกลุ่มเกษตรกรจะต้องขยายระยะเวลาการชำระหนี้งดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับกับสมาชิก โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จะขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

รัฐมนตรีช่วยฯ มนูญญา ยืนยันว่า ทุกรัฐบาลข้างต้นจะช่วยเหลือปัญหาภาระหนี้สินให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ โดยคาดว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวน 2,660 แห่ง ที่ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว จะทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์ 5.79 ล้านคน ดันเงินกู้จำนวน 1,296,843.76 ล้านบาท มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง

ร้อยละ 0.50 คิดเป็นมูลค่า 6,480 ล้านบาท ซึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก ส่งผลทำให้ลูกหนี้ด้วยคุณภาพของสหกรณ์ (NPL) ลดลง และจำนวนหนี้ NPL ลดลง คิดเป็นมูลค่า 2,420 ล้านบาท และการปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนให้กับสมาชิก คิดเป็นจำนวน 294 ล้านบาท ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 561 แห่ง หากมีการปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนให้แก่สมาชิก คาดว่าจะมีสมาชิกได้รับประโยชน์ 580,000 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 996 ล้านบาท การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. และได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ได้ 710 แห่ง มูลค่า 48,800 ล้านบาท ส่วนสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 917 แห่ง ที่ได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ 108,740 ราย ได้รับผ่อนผันการชำระหนี้เฉลี่ยรายละ 24,000 บาท และกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1,392 แห่ง ที่ได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก 704.98 ล้านบาท... ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ขุนเกษตรฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทุกคนในขบวนการสหกรณ์จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

## ขุนเกษตรฯ

## วางเป้าพัฒนาภาคการเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้าน การเกษตร ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ ระยะ 20 ปี มีเป้าประสงค์ คือ เกษตรกร การเกษตร อาทิ แนวทางการตลาดนำการผลิต หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สถาบัน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริหารจัดการ เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ ขางพาราทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการ ตลาด กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายพัฒนาระบบ ผลิต การบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน การ การบริหารจัดการภาคการเกษตรมาปฏิบัติอย่าง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 77 เป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ อาทิ การปรับปรุง จังหวัด การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ การ กฎระเบียบด้านการเกษตรให้ทันสมัยสอดคล้อง จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาวิกฤติ กับสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การ ภัยแล้งระดับชาติ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และ พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจะหมึก สร้างภูมิคุ้มกันของเมืองบนฐานแนวคิดเกษตร กำลักับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ และพืชสวน นำไปสู่เมืองแห่ง Green-city ส่ง เอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ประกันราคาสินค้าเกษตร ส่งเสริมการจำหน่าย ชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการ และสามารถตรวจสอบได้.



☑ ครบรอบ 128 ปี...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 1 เม.ย. 63 โอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานราชการภายนอกด้วย